
Bakkahvammur hses.  

Stjórnarfundur. 

________________________________________________________________ 

 
Föstudaginn 29. júní 2020 var haldinn stjórnarfundur í gegnum fjarfundabúnað og hófst hann 

kl.10:00.  

Mætt voru: Einar Jón Geirsson, Skúli Guðbjörnsson, Þuríður Sigurðardóttir og Eyjólfur Ingvi 

Bjarnason.  

Einnig sat fundinn Kristján Sturluson sveitarstjóri Dalabyggðar sem ritaði fundargerð.  

Einar Jón Geirsson formaður stjórnaði fundi. 

Dagskrá: 

1. Ákvörðun um lánsfjárhæð. 

Leitað verður eftir láni frá HMS að upphæð 65,5 milljónir króna til 50 ára. Stjórn 

fundar aftur þegar niðurstaða varðandi lánsbeiðnina liggur fyrir. 

Samþykkt. 

2. Lækkun á leigu. 

Lagður fram tölvupóstur með beiðni um tímabundna lækkun leigu vegna ágalla. 

Stjórnin telur að ekki sé ástæða til að breyta leiguupphæð. 

Samþykkt.  

3. Frágangur við hús – gangstétt. 

RARIK og Míla munu koma að viðgerðum á gangstétt vegna sinna framkvæmda 

og þá verður ný stétt lögð við sama tækifæri. Tími liggur ekki fyrir. 
 

4. Önnur mál. 

Rætt um utanhúsfrágang á húsunum og bent á að það þyrfti að bera á þau, 

sérstaklega í sár í klæðningunni. Formaður mun ræða um þetta við Hrafnshól.  

 

Ekki fleira gert og fundi slitið kl.10:25. 

Fundargerð staðfest í tölvupóstum: 

Einar Jón Geirsson, 19.06.2020, 19:47 

Skúli Guðbjörnsson, 19.06.2020, 12:52 

Þuríður Sigurðardóttir, 19.06.2020, 13:06 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 19.06.2020, 18:51  



Bakkahvammur hses.  

Stjórnarfundur. 

________________________________________________________________ 

 
Fylgiskjal 1. 

 

  



Bakkahvammur hses.  

Stjórnarfundur. 

________________________________________________________________ 

 
Fylgiskjal 2. 

 


